

SKE – เอาแบบ มีประเด็นชะง่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิ้งค์หัว... คือแบบว่า ถ้าไม่ใช่หุ้นที่จะมีประเด็น ก็อาจจะเป็นเนื้อเมฆและ

ที่เปลวๆ อาจจะเป็นประเด็นให้แฟนคลับ แฟนคอลัมน์ หรือลูกค้าได้กล่าวถึงกันได้ ก็กลัวๆ อยู่เหมือนกัน ยิ่งช่วงนี้ เขามักจะแอบตามดูเฟสบุ๊คกันอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ หรือ การไลฟ์ ก็อาจจะเป็นประเด็นได้ หลังจากทีกลับมาทำไลฟ์ทางเพจ TH UTRADE และเพจ บาดตาเซียน แค่ 2 วัน ซึ่งก็ยังเป็นการทำแบบ WFH อยู่นะครับ ยังไม่ได้เข้าสู่สตูดิโออย่างเต็มรูปแบบ... แต่ดูเหมือนว่า หุ้นที่เอาไปว่ากันนั้น ดูจะออกแนวร้อนแรง หรือหิวหวานหน่อยๆ แทะละครับ ประเด็นอาจจะตามมาได้ ไม่ว่าจะข้อสงสัยว่าเอาหุ้นมาจากไหน หรือมีวิธีการหาหุ้นดูหุ้นได้อย่างไร มีนอกมีในอะไรหรือเปล่า เหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นได้ทั้งนั้นแหละนะ... ขอบอกไว้ในที่นี้เลยนะครับ ไม่ได้เอ่ยถึงใครหรือนินทาหุ้นใคร แล้วสิ่งที่นำไปว่ากันนั้น ก็จะมาจากรูปแบบ หรือสัญญาณทางเทคนิคล้วนๆ เลย ไม่มีลอค ไม่มีนินทา ไม่มีว่าใคร ถ้าหุ้นจะร้อนแรงไปหน่อย ก็อาจจะ เป็นไปตามนิสัยของหุ้นเสียมากกว่า... เพียงแค่เนื้อเมฆอาจจะเจอหรือเห็นสัญญาณ และอาการแปลกๆ เข้าใจ ก็เท่านั้น... อย่างหุ้น SKE นี้ จะว่าไปแล้ว ก็อาจจะถือว่าเป็นหุ้นที่มีประเด็นรออยู่ในวันหน้าเหมือนกัน ก็ลองๆ ไปดูนะครับว่าเขาจะขึ้น XR วันไหน โดยมีอัตราอย่างไร เทาไหร่... แล้วคิดหรือคาดหรือวิเคราะห์ว่า เขาจะต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหน แล้วถ้าจะให้ได้อย่างที่ต้องการ ราคาหุ้นควรจะตั้งออกทางไหน ถึงจะ ดึงดูดให้ได้อย่างที่ต้องการ... และ อย่าลืมนะครับ ตลาดหุ้น อาจจะมีอะไร ที่ไม่ใช่อย่างที่ควรเป็นก็ได้นะ

ดูตามเกม... ก็อาจจะต้องหวังเกมระยะสั้นไปก่อน แต่ถ้าจะถ้ามาวง จะมองเกมยาวๆ ได้ไหม

ก็อาจจะต้องตอบตามรูปแบบของสัญญาณทางเทคนิคว่า ก็ได้เหมือนกัน ไม่ผิดอะไร และน่าสนใจมากด้วย

แนวรับ : ... 1.07-1.05 และต้องไม่หลุด 1.00 จะดีที่สุด

เป้าหมาย : ... 1.25-1.30 หรือ อาจจะมีสั้น 1.40 ด้วยก็ได้

Price Chart...(SKE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SKE... รูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัว จะยังเรียกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ว่าได้ หรือจะดู MA ระยะสั้น ก็ยังส่งสัญญาณในแนวโน้มเชิงบวก หรือ ยังดู เป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจจะยังไม่มั่นคงๆ ของรอบ แต่เป็นรอบใหม่ะครับ แต่ทั้งนี้ ก็เห็นว่า อย่าต่ำกว่า 1.00 ลงมาก่อนก็แล้วกัน... ส่วนสัญญาณระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น เราจะเห็นรูปแบบของ MA ในระยะกลางนั้น ส่งสัญญาณเชิงบวกเช่นกัน แถมมีรูปแบบที่จะเรียกว่า เป็น Bull Stage อีกด้วยก็ว่าได้... ทั้งนี้ ก็อย่าลืมประเด็น ที่จะมี XR ในต้นๆ เดือนหน้าด้วยนะครับ หากราคาขึ้น ตามที่กล่าวมานี้จริง ๆ แล้วพอถึงวัน XR แล้วนั้น ก็ต้อง มาอ่านอาการกันอีกที จะเอาอย่างไร อาการจะฟ้องอีกที